



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่าง ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุม อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในการสมัครว่า เป็นผู้มีความสมบัติตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีความสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่นั้น

ในการนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุม โดยกำหนดรายงานตัวภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

**เอกสารแนบท้าย**  
**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล**  
**เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง**  
**ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป**

**๑. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นายธนวัฒน์ ยวดขุนทด	๐๐๑	

**๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นายอนิวัฒน์ เอียดตะคุ	๐๐๑	
๒.	นายอภิวัฒน์ สุทธิประภา	๐๐๒	



*627*